

TỈNH ỦY LAI CHÂU  
BAN CÁNSỰ ĐẢNG UBND TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: \*  
-CV/BCSD

Lai Châu, ngày tháng 3 năm 2022

V/v tăng cường triển khai quyết liệt  
các biện pháp phòng, chống dịch  
Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành tỉnh;  
- UBND các huyện, thành phố.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, số ca mắc liên tục tăng cao trong những ngày gần đây; việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở một số nơi chưa nghiêm, có biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh. Thực hiện Công văn số 790-CV/TU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (*gửi kèm theo*), đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm chiến lược “5K + vắc xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân + các biện pháp cần thiết khác” trong phòng, chống dịch, nhằm tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương trong việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch; hạn chế các hoạt động tập trung đông người, đi công tác ngoài tỉnh khi không thực sự cần thiết; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường họp trực tuyến, đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

3. Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động, thường xuyên đánh giá và công bố cấp độ dịch tại các xã, phường, thị trấn, trên cơ sở đó áp dụng ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Chú trọng phòng chống, quản lý rủi ro, kiểm soát chặt chẽ số ca nhập viện, tập trung điều trị các ca chuyên nặng, sẵn sàng cho tình huống dịch cao hơn, bùng phát mạnh trên diện rộng. Khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ

chức, doanh nghiệp, tự chủ động xét nghiệm SARS-COV-2 để sớm phát hiện bệnh, thông báo cho cơ quan y tế để có biện pháp điều trị kịp thời; khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng các dịch vụ công cộng, dịch vụ ăn uống, tham gia hiếu hỷ, các hoạt động tập trung đông người; chủ động, tự giác khai báo y tế để được hướng dẫn cách ly theo quy định, tránh lây nhiễm cho gia đình và cộng đồng; khuyến khích các nhà hàng, quán ăn tổ chức bán mang về.

Tập trung đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn theo các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo an toàn, nhanh nhất có thể, để hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mùa xuân; không để sót người thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng (kể cả liều bổ sung và liều nhắc lại), đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vắc xin.

4. Sở Y tế rà soát, bổ sung đảm bảo đầy đủ, kịp thời nhu cầu thiết yếu về kit, test xét nghiệm, thuốc, vật tư, sinh phẩm... cho các cơ sở y tế. Phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch để trục lợi, nâng giá, buôn bán hàng hóa, thuốc men không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng...nhằm bảo vệ quyền lợi của nhân dân và bình ổn thị trường trên địa bàn.

Rà soát, cập nhật bổ sung văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế để chỉ đạo thống nhất trong việc xác định các biện pháp cách ly y tế đối với các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh. Chủ động rà soát, củng cố năng lực hệ thống y tế các cấp, không để xảy ra tình trạng quá tải, bị động; tuyệt đối không để người dân sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính với vi rút SARS-COV-2 mà không được tiếp cận dịch vụ y tế, không được quản lý, theo dõi sức khỏe.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, đề xuất của các cơ sở giáo dục trên địa bàn, chủ động chỉ đạo các nhà trường chuyển trạng thái hoạt động dạy và học linh hoạt (trực tiếp hoặc trực tuyến) để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhất là đối với các đối tượng chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông, báo chí, các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường thông tin, truyền thông về công tác phòng chống dịch Covid-19; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về

tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để mọi người dân biết, chủ động phòng, chống không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- TT Tỉnh ủy, (b/c)
- UBND tỉnh: U,
- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC,
- Lưu: VT, VX1.

**T/M BAN CÁNSỰ ĐẢNG  
PHÓ BÍ THƯ**

**Tổng Thanh Hải**